

CĐCS TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

Tổ chức tham quan Măng Đen – Kon Tum chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2024

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024) và 1984 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm tạo sự gắn kết, không khí đầm ấm trong tập thể nhà trường, CĐCS Trường THPT chuyên Lê Kiệt tổ chức chuyến tham quan dã ngoại tại Măng Đen trong 02 ngày, ngày 02-03/3/2024 với sự tham gia của trên 70 cán bộ, nhà giáo, người lao động và người thân của mình, đồng hành cùng Công ty du lịch Omega Tours.



Đoàn tham quan tại Làng văn hóa Kon Pring, biểu tượng của làng nhà sàn

Măng Đen hầu như còn nguyên sinh, diện tích rừng chiếm trên 80% diện tích tự nhiên. Làng du lịch Kon Pling là một ngôi làng đẹp như tranh vẽ, được bao bọc giữa thung lũng đại ngàn rừng thông xanh cao ngút ngàn. Làng văn hóa cộng đồng Kon Pring nổi bật với mái nhà rông cao chọc trời, xung quanh là những ngôi nhà sàn nhỏ xinh của người dân tộc Xê Đăng nằm nối tiếp nhau. Ngôi làng này có tọa lạc nằm dọc theo đường quốc lộ 24, cách trung tâm huyện 3km về hướng Đông. Hiện nay, ngôi làng có tất cả 61 hộ gia đình trong đó người M'Nâm (một nhánh của dân tộc Xê Đăng) chiếm 95% dân số.



Làng du lịch Kon Pling, xã Đắc Long, huyện Kon Plong, Kon Tum

Check in tại rừng thông Măng Đen, 1 con đường bạt ngàn hai bên đường là những hàng thông thẳng tắp, như đang chào du khách mọi miền đến tham quan, khám phá Viên ngọc giữa lòng Tây Nguyên.



Giữa rừng thông dài ngàn, Măng Đen – Viên ngọc giữa lòng Tây Nguyên

Đoàn đến thăm **Khu du lịch Thác Pa Sỹ**, chiêm ngưỡng Khu vườn tượng với hơn 100 bức tượng được đục thủ công bằng gỗ do các nghệ nhân của người dân tộc bản địa làm nên, tận hưởng dòng thác quanh năm tung bọt trắng xóa, xung quanh là những nhà chòi nhỏ cho du khách nghỉ ngơi và thưởng thức các món đặc sản địa phương.



Hình ảnh đoàn tham quan tại Khu du lịch Thác Pa Sỹ



Hình ảnh nữ CBNGNLD tại Khu du lịch Thác Pa Sỹ

Mãng Đen với những điểm du lịch còn hoang sơ diệu kỳ, đây là điểm đến hấp dẫn của những tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu cái vẹn nguyên của trời đất ban tặng.



Giây phút thư giãn, lưu lại khoảnh khắc đẹp bên những quán “café de Mang Đen”



Đoàn đến thăm Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen, là một trong những nhà thờ đẹp ở Kon Tum và là điểm hành hương yêu thích của nhiều người. Nhiều du khách đến nơi này để cầu phúc lộc cho con cái, may mắn cho gia đình. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử tâm linh xúc động.



Các cô giáo tại Trung tâm hành hương Đức mẹ Măng Đen

Đồng hành cùng công ty du lịch Omega Tours, Ban Tổ chức đã thiết kế nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi, chương trình lửa trại và hát cho nhau nghe, dịp để ngồi hàn huyên, tâm sự, để hiểu biết, chia sẻ với nhau nhiều hơn.



Đêm lửa trại và chương trình văn nghệ “Hát cho nhau nghe” tại nơi được mệnh danh: Viên ngọc giữa lòng Tây Nguyên, Đà Lạt của vùng Bắc Tây Nguyên, đã thu hút khá đông du khách ghé xem và cùng tham gia. Dưới ánh lửa rực sáng, những điệu nhảy, tiếng hát, câu hò của của quý thầy cô giáo, nhân viên nhà trường cùng người thân tạo nên đêm lửa trại hoành tráng, nhiều cảm xúc.

Đoàn đến thăm **Khu du lịch Hồ Đak – Ke**, không gian yên bình với hồ nước trong xanh được bao bọc bởi những dãy núi cùng những cánh rừng xanh ngắt, quanh năm hoa nở quanh hồ cùng những ngôi nhà sàn mộc mạc, mang đậm nét đặc trưng riêng của người bản địa, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình.



Tập thể nữ tại Khu du lịch Hồ Đak Ke

Đoàn đến thăm Chùa Khánh Lâm, ngôi chùa tọa lạc ngay trên đỉnh đồi cao của núi rừng Kon Plông, mang đến niềm vui, tin mừng của tinh thần độ thế về nơi núi rừng u nhã, u linh.



Chùa Khánh Lâm, nơi núi rừng u nhã, u linh.



Chùa Khánh Lâm, nơi núi rừng u nhã, u linh.

Được các dãy núi cùng quần hệ thực vật rừng nguyên sinh bao quanh, thị trấn có nền khí hậu miền núi ôn hòa mát dịu quanh năm. Bên cạnh thảm rừng nguyên sinh, cảnh quan thiên nhiên nơi đây còn thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nông nghiệp cây xứ lạnh, cây dược liệu do độ ẩm cao, thổ nhưỡng phù hợp, địa hình đa phần gò đồi thấp, cùng hệ thống sông, suối và nhiều hồ, thác nước. Ngay từ những thập niên đầu thế kỷ 20, người Pháp đã đến Măng Đen khảo sát, đưa cây thông vào trồng với ý định xây dựng một trạm nghỉ dưỡng trên vùng đất này. Vì khí hậu và cảnh quan đặc biệt, có nhiều nét tương đồng với Đà Lạt nên nơi đây được ví như là Đà Lạt của vùng Bắc Tây Nguyên. Một nơi lý tưởng để tổ chức hội nghị, ngoại khóa, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn chẳng?



Các cô giáo Tổ Ngoại ngữ bên dòng suối nước trắng xóa, mát dịu

Sự tham gia khá đông đủ của quý thầy trong chuyến tham quan, thể hiện sự quan tâm, không khí gắn kết, thân ái trong gia đình chung Lê Khiết.



Hình ảnh quý thầy tại Làng văn hóa Kon Pling



Hình ảnh quý thầy tại Chùa Khánh Lâm

Chuyến tham quan lần này là cơ hội để tập thể nhà trường được gắn kết, có những giây phút thư giãn, tận hưởng không khí chan hòa, ấm áp tình đồng nghiệp và gia đình.



Chuyến tham quan đã kết thúc tốt đẹp. Nhiều thành viên, đặc biệt là chị em phụ nữ cảm thấy có một chuyến dã ngoại bên đồng nghiệp, người thân nhân Ngày quốc tế phụ nữ 2024 thật đông vui, ý nghĩa, gắn kết, sáng khoái.

Được sự hưởng ứng, ủng hộ, đồng hành của tập thể cán bộ, nhà giáo, người lao động trong đơn vị, Ban Chấp hành CĐCS trân trọng đón nhận, sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian đến với mục đích tạo sự gắn kết, đồng thuận, đồng lòng xây dựng tập thể Trường THPT chuyên Lê Khiết vững mạnh, phát triển; tạo không khí vui tươi, sôi nổi, động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường.

BAN CHẤP HÀNH CĐCS